

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๘/ ๓๑๖



สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติและขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการบริหารและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๒๕๕๔๙ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติและขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการบริหารและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า โครงการบริหารและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อให้เป็นกลไกในการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยเสนอขอผลิตผู้บริบาลสิทธิผู้สูงอายุใน ๓๒๒ อำเภอ ๒๐ จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันมีหลายหน่วยงานมีการดำเนินการดูแลผู้สูงอายุในลักษณะเดียวกันกับโครงการนี้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการตามที่กำหนดไว้ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ควรมีการสำรวจผู้ดูแลผู้สูงอายุประเภทต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ ตามลักษณะของกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน และกลุ่มติดเตียง เนื่องจากมีความจำเป็นในการใช้ผู้ดูแลที่ต่างกัน โดยกลุ่มติดสังคมและกลุ่มติดบ้านสามารถใช้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลได้ ขณะที่โครงการฯ เสนอขอผลิตผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุจำนวนเท่ากันในทุกพื้นที่ โดยให้มีการอบรมขั้นสูงจำนวน ๔๒๐ ชั่วโมง ซึ่งเหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง จึงควรพิจารณาแนวทางการผลิตบุคลากรที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของผู้สูงอายุในพื้นที่ที่มีผู้สูงอายุกลุ่มต่าง ๆ และกลุ่มผู้ติดเตียงที่มีจำนวนต่างกัน

๒. ค่าใช้จ่ายที่เสนอขอเป็นงบดำเนินงานในส่วนของค่าจัดอบรมที่เป็นการอบรมในเชิงทฤษฎี หรือเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ซึ่งอาจพิจารณาใช้รูปแบบการอบรมแบบออนไลน์ เพื่อลดต้นทุนการดำเนินโครงการฯ และในส่วนของการจัดกิจกรรมในพื้นที่ ควรมีการดำเนินการที่เป็นการบูรณาการจากหลาย ๆ ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกัน (synergy) และลดความซ้ำซ้อน

/ในการดำเนินการ ...

ในการดำเนินการ เนื่องด้วยปัจจุบันการจัดกิจกรรมในกลุ่มผู้สูงอายุมีการดำเนินการที่หลากหลายทั้งจากชมรมผู้สูงอายุเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

๓. งบประมาณที่เสนอขอซื้ออุปกรณ์/ครุภัณฑ์สำหรับการดูแลผู้สูงอายุ ควรมีการสำรวจความต้องการเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ เนื่องจากอาจมีความซ้ำซ้อนกับที่ได้รับการจัดสรรภายใต้งบประมาณสาธารณสุขสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรืออาจเป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ เช่น เครื่องชั่งน้ำหนัก กระเป๋ายาบาลพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล เป็นต้น นอกจากนี้ อุปกรณ์บางประเภทสามารถใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยีในท้องถิ่นทดแทน อาทิ รอก/วงล้อบริหารหัวไหล่ ราวคูฝึกเดิน ซึ่งนอกจากจะมีต้นทุนต่ำแล้วยังเป็นการส่งเสริมการใช้วัสดุและสร้างรายได้ในท้องถิ่นอีกด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นาย دنุชา พิชยพันธ์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพมนุษย์และสังคม

โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๓๔๑๙

โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๒๘๒๗

E-mail: montip@nesdc.go.th